



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๗ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิจิตรสุรการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๙๐๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ไฟล์

๒. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการที่ 069/2559

ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอส่งคู่มือการสอบและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประจำปีสอบมาพร้อมหนังสือนี้ และขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งผู้ที่มีรายชื่อคำสั่งทราบและไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้มอบหมายให้ประธานเครือข่ายและเลขานุการเครือข่ายดำเนินการประชุมชี้แจง จึงขอให้ท่านได้อนุญาตให้ผู้ข้าราชการในสังกัดของท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง และหัวหน้าสนามสอบ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาที่เครือข่ายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๔๒๖๑ ๒๒๘๔

โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๓๐๔๐



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ที่ 069 / 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ประจำปีการศึกษา 2558 ประจำปีสนามสอบ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ  
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม  
2559 เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศให้เกิดการพัฒนา  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน และได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับกำหนดแผนพัฒนา  
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพื่อให้การ  
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบการสอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ดำเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปีสนามสอบ จำนวน 22 สนามสอบ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  
คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร